



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ  
การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี (ฉบับที่ 1)

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครonavirus Disease 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3: การปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ ฉบับที่ 5: การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนร่วมอยู่ในที่เดียวกันจำนวนมาก และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน นั้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์และบุคลากร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) เท่านั้น ให้หยุดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นรวมทั้งปฏิบัติการทั้งหมด หากวิชาใดยังไม่สามารถปฏิบัติได้ทันที ขอให้อาจารย์ใช้เวลาเตรียมการให้พร้อมและปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

2. การสอบปลายภาคและการประเมินของภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้งดการจัดสอบในห้องสอบทุกรายวิชา และขอให้อาจารย์ปรับรูปแบบการสอบและการประเมินผลที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการตามข้อ 1

3. อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จนกว่าจะมีการกำหนดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน

4. ขอให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์อัมจิต เลิศพงษ์สมบัติ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์